



ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาคัดเลือกข้าราชการในสังกัดซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามประกาศแล้วเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการผู้ซึ่งมีความเหมาะสมและสมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแต่งตั้ง นั้น

บัดนี้ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้คัดเลือกและเสนอรายชื่อข้าราชการให้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ และ ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ประกอบกับคำสั่ง อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย ที่ ๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และมติคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และกำหนดการประเมินบุคคล (สัมภาษณ์) โดยมีรายละเอียดตามรายชื่อและกำหนดการประเมินบุคคล (สัมภาษณ์) แนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมคิด จันทมฤก)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือก

เพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
จำนวน ๓ ราย

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการฯ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓)

เลข ประจำตัว	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด
ผู้ที่สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทยเสนอชื่อ		
๑๐๐๑	นาย อนุชา สัมประกุล	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
ผู้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเสนอชื่อ		
๑๐๐๒	นาย เกนุชา บุญเกิด	ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๐๐๓	น.ส. ปาณิสรา กาญจนะจิตรา	ผู้อำนวยการกองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย



กำหนดการประชุมบุคคล (สัมมนา)
ในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเฟื่องนคร ชั้น ๕ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

วันที่	เวลา
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓	เลขที่สอบ ๑๐๐๑ ถึง ๑๐๐๓ รายงานตัว : เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. เริ่มสัมมนา : เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

หมายเหตุ : ๑. การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
๒. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๓ ๙๓๕๓ มท. ๕๐๖๙๓